

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở



Đại hội Chi bộ Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hiện nay, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Khối đang được các cấp ủy triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, quy định đề ra.

Là đơn vị tổ chức đại hội chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ Khối, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Ông Vũ Công Bình, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết: Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, các bước quy trình tổ chức Đại hội, bên cạnh đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, sát sao của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở, do đó Đại hội Chi bộ Chi cục nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra đúng quy định, thành công tốt đẹp, được đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội đánh giá cao. Chi bộ đã

bầu Chi ủy gồm 5 ủy viên, bầu Bí thư và Phó Bí thư tại Đại hội với tỷ lệ số phiếu đạt 100%. Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp rút kinh nghiệm ngay sau Đại hội và giải đáp những vấn đề mà các chi bộ khác còn băn khoăn. Phát huy kết quả đạt được, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới. Được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Sở Tư pháp, Chi bộ Trợ giúp pháp lý đã chủ động chuẩn bị sớm tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, qua đó đã đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 ủy viên, bầu Bí thư và Phó Bí thư với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cho biết: Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, tiến hành thảo luận góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội để hoàn thiện văn kiện theo đúng quy định. Công tác nhân sự được rà soát, tham mưu được đúng quy định của Đảng, các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới ngoài đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ, năng lực còn có khả năng quy tụ đoàn kết, không có biểu hiện bè phái, cục bộ nên được đảng viên tán thành số phiếu bầu cao. Ông Trần Hữu Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Ngay sau Đại hội Chi bộ Trợ giúp pháp lý, Đảng ủy Sở tổ chức họp đánh giá cụ thể về ưu, khuyết điểm trong tiến hành đại hội. Đây cũng là dịp để các chi bộ khác học tập, rút ra kinh nghiệm, nhìn lại những vấn đề đặt ra trong thực tiễn để tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ông Bùi Tiến Lộc, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ

THU THUY

Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Năm học 2021 - 2022, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chất lượng dạy và học của các trường đều được bảo đảm. Ngành giáo dục thành phố tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước đổi mới, nâng cấp một số phòng học nhằm bảo đảm tất cả các trường đều có đủ phòng học phục vụ năm học mới, không để xảy ra tình trạng thiếu phòng học làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trên địa bàn. Đến thời điểm này, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, bằng các nguồn vốn xây dựng cơ bản của thành phố, nguồn vốn sự nghiệp giáo dục đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các trường THCS: Minh Thành, Lương Thế Vinh, Hoàng Diệu, Trần Lâm, các trường tiểu học: Lý Tự Trọng, Trần Lâm, Tiên Phong, Hoàng Diệu, Phúc Khánh, các trường mầm non: Kỳ Bá, Trần Lâm, Tân Bình...

Năm học 2022 - 2023 sắp đến, cô và trò Trường Mầm non Kỳ Bá vui mừng hơn bao giờ hết khi được về ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Khu B của trường được đầu tư xây mới với thiết kế hiện đại, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô 3 tầng kết hợp với 2 tầng học khối hình chữ U gồm 8 phòng học, 2 phòng phục vụ học tập, khu tổ chức ăn và các phòng hành chính. Các lớp học rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm diện tích cho trẻ hoạt động. Chị Đào Thu Hương, tổ 1, phường Kỳ Bá chia sẻ: Con tôi đang học ở khu A, trong khi nhà tôi lại ngay cạnh khu trường mới xây nên tôi rất vui khi năm học mới con được học gần nhà, với cơ sở vật chất khang

THÀNH PHỐ

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

Năm học 2022 - 2023 đang đến gần. Thời gian qua, UBND thành phố Thái Bình đã dành nguồn ngân sách lớn đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các trường. Hiện các trường đang gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho năm học mới.

trung, sạch đẹp. Còn với ông Nguyễn Hữu Liêu, Bí thư Chi bộ tổ 3, phường Kỳ Bá thì việc chuyển ngôi trường cũ với cơ sở vật chất xuống cấp hàng chục năm về cơ sở mới khang trang, hiện đại được bà con nhân dân rất đồng tình, phấn khởi. Khi cơ sở vật chất hiện đại sẽ tạo sự yên tâm cho những phụ huynh khi gửi gắm con em vào trường. Chuẩn bị đón năm học mới, những ngày này, Trường Mầm non Kỳ Bá đang khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên trường, lớp. Cô giáo Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Bá cho biết: Sau gần 1 năm xây dựng, đến nay ngôi trường khu B đã cơ bản hoàn thành, với đầy đủ các phòng học, phòng

chức năng, đạt chuẩn quốc gia. Hiện nhà trường đã xây dựng kế hoạch sắp xếp lớp để ngay khi trường được bàn giao sẽ sẵn sàng đón học sinh đến học. Những ngày này, các công nhân xây dựng tại Trường THCS Minh Thành đang tất bật, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình nhà 4 tầng với 20 phòng học và các phòng chức năng để kịp đón năm học mới sắp đến. Đây là công trình được đầu tư xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu học tập của trên 800 học sinh. Thấy giáo Trần Xuân Mạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này, nhà trường được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất mới khang trang, với kinh phí xây dựng trên 27 tỷ đồng. Công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học

mới là niềm vui, phấn khởi với toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Có thể thấy, cơ sở vật chất mới, hiện đại, khang trang sẽ là một trong những yếu tố góp phần tạo điều kiện cho các trường học tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, từ đó giúp học sinh thêm yêu mái trường và muốn đến trường mỗi ngày. Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phương trên địa bàn thành phố cơ bản đã đi đúng theo kế hoạch. Ngành giáo dục thành phố hướng dẫn các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới phù hợp tình hình thực tế để năm học mới đạt nhiều kết quả cao hơn.

MINH NGUYỄN



Công trình nhà học 4 tầng của Trường THCS Minh Thành đã cơ bản hoàn thành.

Rằm tháng 7 nhớ về tổ tiên, nguồn cội

Rằm tháng 7 theo tín ngưỡng dân gian là ngày xá tội vong nhân, theo quan niệm của Phật giáo là ngày lễ Vu Lan. Dù mang ý nghĩa gì thì tựu trung, đó là ngày của nghĩa tình, ngày của lòng biết ơn và là một trong những hoạt động văn hóa lâu đời.



Rằm tháng 7 - ngày của lòng biết ơn.

Trong khi lễ Vu Lan để cao lòng hiếu thảo, đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ với nghi thức "bông hồng cài áo" thì lễ xá tội vong nhân lại là sự ban phước cho các cô hồn chưa được siêu thoát. Theo tín ngưỡng dân gian, ngày rằm tháng 7 là ngày "mở cửa địa ngục", vì vậy mọi

gia đình đều cúng chúng sinh để bố thí cho các cô hồn không nơi nương tựa, không ai thờ cúng và mong ước họ được siêu sinh. Với những giá trị tinh thần to lớn, rằm tháng 7 góp phần duy trì và củng cố đạo đức gia đình, để cao chữ hiếu, nhắc nhở đạo làm con của mỗi người, đồng thời thể hiện lòng bao dung, vị tha

với đồng loại, với những người không may mắn. Vào ngày này, các gia đình, họ tộc sẽ đến nghĩa trang thắp hương cho người đã khuất, "mời" tổ tiên, người thân về sum họp. Bên cạnh việc mua sắm thực phẩm, nhà nào cũng lo sửa sang, bài trí bàn thờ, chuẩn bị chu tất lễ cúng rằm tháng 7 bằng cả tấm lòng thành kính. Tại

này là dịp hướng về nguồn cội, nhớ về ông bà tổ tiên, cũng là dịp người cao tuổi trong dòng họ, trong gia đình bảo ban con cháu giữ nề nếp gia phong, gia tộc của tổ tiên, gia đình, dòng họ. Bởi vậy, dù có sinh sống, làm việc ở nơi đâu thì đến ngày rằm tháng 7 cũng phải về thăm quê để dâng nén tâm nhang thành kính. Nhà thờ họ Tạ, xã Tây Giang (Tiền Hải) được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1990, mỗi dịp rằm tháng 7 đều diễn ra hoạt động tế lễ với sự tham gia của trưởng các chi tộc và thành viên trong dòng họ. Ông Tạ Văn Toàn, Trưởng ban trị sự dòng họ Tạ, xã Tây Giang cho biết: Năm nào cũng vậy, lễ dâng hương tại nhà thờ họ được diễn ra trang nghiêm, thành kính vào sáng ngày rằm tháng 7. Nhiều con cháu của dòng họ nay sinh sống ở các tỉnh, thành phố trong cả nước dù xa xôi vẫn về dâng hương tổ tiên. Đây là dịp giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho con cháu. Ngày rằm tháng 7 như sợi dây gắn kết tình cảm, kéo gần lại những tấm lòng luôn hướng về nhau của các thành viên trong gia đình, họ tộc. Các nghi lễ có thể giản tiện để phù hợp hơn với nhịp sống hối hả thường nhật nhưng dù vẫn luôn là thời gian để gặp gỡ, sum vầy, để nhắc nhở mỗi người về truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc.

TU ANH

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÁI BÌNH

Phấn đấu 100% cán bộ được học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) dành cho đối tượng 3 gồm các đồng chí sĩ quan cấp bậc quân hàm thiếu tá, trung tá; sĩ quan, chỉ huy các đơn vị có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến dưới 0,7. Trong 3 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại, dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân

dân. Quán triệt những nội dung cơ bản về biên giới quốc gia, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên từng cương vị, nhiệm vụ, chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

HỢP KHÁNH (BĐBP tỉnh)

HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN VŨ THƯ

Giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống dưới 10%

Hội Người mù huyện Vũ Thư vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội Người mù huyện Vũ Thư hiện thu hút 245 hội viên, sinh hoạt tại 27 chi hội. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, hội viên vượt khó, vươn lên sản xuất được 47,5 vạn gói tăm, doanh thu đạt 950 triệu đồng, tăng 150 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước. 41 hội viên tham gia dịch vụ tẩm quất, cho thu nhập ổn định, bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Huyện hội tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp 37 lượt hội viên vay trên 300 triệu đồng để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao đời sống và giảm tỷ lệ

hộ hội viên nghèo xuống còn 10,6% hiện nay. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động, quyên góp được 150 triệu đồng, tổ chức thăm, tặng quà cho 750 lượt hội viên nhân dịp lễ, tết. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Người mù huyện Vũ Thư đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm, chăm lo đời sống hội viên. Phấn đấu doanh thu từ sản xuất tăm tre đạt 225 triệu đồng/năm, dịch vụ tẩm quất đạt 350 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống dưới 10%. Đại hội đã bầu 5 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Người mù huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

QUỲNH LƯU